



ประกาศคณะกรรมการการศึกษาระดับอุดมศึกษา
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการโควตาโอลิมปิกวิชาการ
ปีการศึกษา 2566 รอบ TCAS 1.2

.....
คณะกรรมการการศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการโควตาโอลิมปิกวิชาการ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566
รอบ TCAS 1.2 ดังมีรายนามต่อไปนี้

ลำดับที่	เลขที่ผู้สมัคร	ชื่อ	นามสกุล
1	0010021-4	นายกฤษติ์	สมนึก

ให้ดู หมายเหตุ ท้ายประกาศด้วย

หมายเหตุ

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกยังไม่ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จนกว่าจะได้ดำเนินการยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบเคลียร์ริงเฮาส์ (Clearing-House) โดยมหาวิทยาลัยจะส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อไปยังสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อปฏิบัติให้ครบถ้วน ดังนี้

การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ Clearing-House สำหรับระดับปริญญาตรี 4 ปี

กำหนดการ	การดำเนินการ
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป	สมัครลงทะเบียนที่ระบบ myTCAS (ลงทะเบียนได้ครั้งเดียว) ได้ที่ https://student.mycas.com เพื่อรับรหัสผู้ใช้งาน รหัสผ่าน ในการเข้าไปยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อ
วันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2566	เข้าระบบเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งสามารถยืนยันสิทธิ์ได้เพียง 1 แห่งเท่านั้น <ul style="list-style-type: none">- ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ที่ https://student.mycas.com- สามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการยืนยันสิทธิ์ ได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น ซึ่งระบบจะกำหนดให้ใช้ครั้งสุดท้ายเป็น คณะ/สถาบัน/มหาวิทยาลัยที่ได้รับการเลือก- หากไม่ยืนยันสิทธิ์ในช่วงเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อ โครงการโควตาโอลิมปิกวิชาการ รอบ TCAS 1.2 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ- เมื่อยืนยันสิทธิ์แล้วจะถูกตัดสิทธิ์ในการสมัครรอบถัดไป
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป	ดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการโควตาโอลิมปิกวิชาการ รอบ TCAS 1.2 ของมหาวิทยาลัย
วันที่ 13 - 19 กุมภาพันธ์ 2566	ให้นักศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์แล้วเข้าระบบชำระเงินเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยได้ที่ http://newstudent.kmutnb.ac.th/Studen/StudentLogin.aspx และนำไปชำระเงินที่ธนาคาร ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษา เว้นแต่กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกไม่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเดิม ซึ่งทำให้ไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาได้มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคืนเงินที่ชำระไว้เป็นกรณีไป

/ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ...

ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ Clearing-House แล้ว สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จะดำเนินการนำรายชื่อไปตัดสิทธิ์ในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ปีการศึกษา 2566 ในรอบต่อไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาดำเนินการยกเลิกรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ดังกล่าว หากไม่ยืนยันสิทธิ์หรือดำเนินการใด ๆ ในช่วงเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในโครงการโควตาโอลิมปิกวิชาการ รอบ TCAS 1.2 และจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ จากคณะและมหาวิทยาลัยไม่ได้

นักศึกษาที่สอบคัดเลือกได้ จะต้องไม่มีชื่อเป็นนิสิตหรือนักศึกษาในมหาวิทยาลัยอื่น ซึ่งมีกำหนดเวลาเรียนตามวัน และเวลาราชการ ยกเว้นมหาวิทยาลัยเปิด ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยนี้

หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติและคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดหรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามที่ระบุไว้ก่อนทำการสมัครสอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนั้น ๆ และแม้จะได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแล้วก็ตาม และไม่ได้เปลี่ยนสถานภาพจากเดิมไปเป็นอย่างอื่น จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษาทันที

/รายละเอียดที่นักศึกษาต้องถือปฏิบัติในการเป็นนักศึกษาใหม่ที่ผ่านมาการ Clearing-House...

รายละเอียดที่นักศึกษาต้องถือปฏิบัติในการเป็นนักศึกษาใหม่ที่ผ่านมาการ Clearing-House

1. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกส่งใบรับรองแพทย์ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 โดยผู้ผ่านการคัดเลือกไปตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาล (เท่านั้น) ไม่รับผลตรวจจากคลินิกและสถานพยาบาล ขอให้แพทย์สรุปผลการตรวจลงในใบรายงานผลการตรวจร่างกายผู้สมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีการศึกษา 2566 (สามารถ Download แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจร่างกายได้ที่ www.sci.kmutnb.ac.th) และให้ส่งผลการตรวจร่างกายทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

04105 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ET)

ส่งผลการตรวจร่างกายมาที่ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (โครงการโควตาโอลิมปิกวิชาการ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชากรราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

2. ตั้งแต่วันที่ 13 - 19 กุมภาพันธ์ 2566 ให้นักศึกษาใหม่เข้าระบบชำระเงินหน้าเว็บไซต์ <http://newstudent.kmutnb.ac.th/Student/StudentLogin.aspx> โดยใช้เลขรหัสประจำตัวประชาชน 13 หลัก เพื่อพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา และนำไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคาร (ระบบ Bill Payment) ตามใบแจ้งชำระเงินที่ปรากฏในใบแจ้งยอดกำหนด ทั้งนี้ค่าเล่าเรียนประกอบด้วย

04105 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ET)

อัตราค่าธรรมเนียมและเงินอุดหนุนการศึกษา ดังรายละเอียดด้านล่างนี้

- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 1,000.-บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
- ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย 1,000.-บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
- ค่าประกันอุบัติเหตุ 350.-บาท (สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
- ค่าบำรุงการศึกษา 19,000.-บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
- ค่าปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ 500.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
- ค่าทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่คนละ 200.-บาท (สองร้อยบาทถ้วน)

รวม = 22,050.00 บาท (สองหมื่นสองพันห้าสิบบาทถ้วน)

ทั้งนี้ ไม่รวมค่าธรรมเนียมการชำระเงินตามที่ธนาคารเรียกเก็บ

3. มหาวิทยาลัยจะเปิดระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ (<http://stdregis.kmutnb.ac.th/>) ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป (หรือตามประกาศมหาวิทยาลัยกำหนด) สามารถศึกษาการเข้าใช้ระบบได้ที่หน้าเว็บไซต์ระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

(สถานะการชำระเงิน = ชำระเงินแล้ว จึงจะสามารถเข้าระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ได้)

4. นักศึกษาที่ชำระเงินแล้ว และขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่แล้ว จะต้องรายงานตัวนักศึกษาใหม่ออนไลน์ (<http://202.28.17.163/ulStdNew/login/>) ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 (เวลา 13.00 น.) ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2566 (เวลา 16.00 น.) สามารถศึกษาการเข้าใช้งานระบบได้ที่เว็บไซต์ระบบรายงานตัวนักศึกษาใหม่ออนไลน์

หากนักศึกษาไม่รายงานตัวนักศึกษาใหม่ หรือเข้าระบบรายงานตัวออนไลน์ แต่ไม่ได้รับการอนุมัติเอกสารทุกรายการ กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษาจะปรับสภาพเป็น “ไม่มาขึ้นทะเบียน” และถือว่าการมอบตัวนักศึกษาใหม่ไม่สมบูรณ์

5. ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกำหนดการให้ครบถ้วนตามระยะเวลาถือว่าสละสิทธิ์และจะเรียกร้องสิทธิภายหลังไม่ได้

6. เข้ารับการปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 ซึ่งคณะจะแจ้งกำหนดการให้ทราบที่ www.sci.kmutnb.ac.th ประมาณต้นเดือนกรกฎาคม 2566

7. วันเปิดภาคการศึกษาและเริ่มเรียนคือวันที่ 3 กรกฎาคม 2566

8. อาจมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการและรายละเอียดต่าง ๆ อย่างกระทันหันในช่วงเผื่อระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงขอให้นักศึกษาติดตามประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อย่างต่อเนื่องทางเว็บไซต์ www.kmutnb.ac.th หรือ www.sci.kmutnb.ac.th

ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566



(รองศาสตราจารย์ ดร.เพียรพูล กมลจิตรประภา)

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์